

Agribank dành hơn 100.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi

07:46 07/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm tiếp tục hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, theo đó, Agribank tiếp tục dành hơn 100.000 tỷ đồng vốn ưu đãi phục vụ khách hàng cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/10/2024 hoặc đến khi đạt ngân sách của chương trình, khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 3,5%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và chỉ từ 6,0%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn. Đây là mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5%/năm so với sãn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank.

Ngoài chương trình tín dụng ưu đãi khách hàng cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh, Agribank còn dành nhiều nguồn vốn ưu đãi khác phục vụ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, vay thấu chi, vay trả nợ trước hạn khoản vay tại các ngân hàng khác, vay qua thẻ tín dụng, vay sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP,...với lãi suất cạnh tranh, linh hoạt.

Để nguồn vốn của Agribank tiếp cận đến đông đảo khách hàng nhanh chóng, Agribank đã cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, tiếp tục triển khai các giải pháp công nghệ trong quy trình cho vay nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ, tiết giảm tối đa thủ tục.



Agribank dành hơn 100.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi.

Đồng thời, Agribank tiếp tục xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hấp dẫn, đa dạng về lãi suất, đối tượng, mục đích vay vốn để hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ vướng mắc, khơi thông dòng vốn giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả bền vững và tạo sức bật cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2024.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã nhiều lần điều chỉnh giảm sàn lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Cụ thể, Agribank hỗ trợ giảm lãi suất cho vay trực tiếp đối với trên 1 triệu khoản vay hiện hữu với số tiền hỗ trợ ước tính 700 tỷ đồng.

Chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với chính sách giảm lãi suất, Agribank triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi tổng quy mô 220.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SMEs, doanh nghiệp lớn, xuất nhập khẩu... với lãi suất cho vay bình quân thấp hơn từ 1% - 2,5%/năm so với lãi suất thông

thường.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/agribank-danh-hon-100000-ti-dong-cho-vay-voi-lai-suat-uu-dai>